

**MINT รับรางวัล ALL-ASIA EXECUTIVE TEAM ประจำปี 2564**  
**ซึ่งจัดโดยนิตยสาร INSTITUTIONAL INVESTOR**

**Institutional  
Investor**  
**2021 ASIA  
EXECUTIVE TEAM**

**MINOR**  
INTERNATIONAL

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“MINT”) มีความยินดีที่จะประกาศว่าบริษัทได้รับรางวัล “Honored Company” ในกลุ่ม Consumer Discretionary ในการจัดอันดับ All-Asia Executive Team ประจำปี 2564 ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Institutional Investor โดย MINT ได้รับรางวัลจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสามของรางวัลสามประเภท อันได้แก่ รางวัลประธานเจ้าหน้าที่บริหารยอดเยี่ยม รางวัลประธานเจ้าหน้าที่การเงินยอดเยี่ยม และรางวัลการพัฒนาศักยภาพที่ยั่งยืนยอดเยี่ยม ของทวีปเอเชีย (ยกเว้นประเทศจีน)

Institutional Investor เป็นนิตยสารทางการเงินระดับนานาชาติชั้นนำ โดยรางวัล Institutional Investor Awards ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการเงิน ให้การยกย่องบริษัทที่มีความเป็นเลิศในหลายภาคส่วน ได้แก่ การบริการทางการเงิน การลงทุนสถาบัน และการจัดการองค์กร โดยรางวัลประจำปี 2564 ได้รับการประเมินโดยนักลงทุนมากกว่า 3,500 คน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์มากกว่า 580 คน เพื่อจัดอันดับบริษัทที่มีความเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการ การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน การกำกับดูแลกิจการ และกลยุทธ์เพื่อรับมือกับการระบาดของโรค COVID-19

รางวัลดังกล่าวเหล่านี้ เป็นการยกย่องประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มของ MINT ผู้ซึ่งดำเนินการจัดการภาวะวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพ และนำบริษัทให้ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาที่ทำลายท่ามกลางการระบาดของโรค COVID-19 ทั่วโลก ประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลางของ MINT ผู้ซึ่งดำเนินกลยุทธ์โดยคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อพิจารณาและจัดลำดับความสำคัญของแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเงิน ตลอดจนบริษัท ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางปฏิบัติทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลที่แข็งแกร่ง และการรวมการพัฒนาศักยภาพที่ยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท

นายดิลิปรัจ ราชากาเรีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทของ MINT กล่าวว่า “บริษัทมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล Honored Company อันทรงเกียรติจากนิตยสาร Institutional Investor และผมเองก็มีความรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลให้เป็นหนึ่งในประธานเจ้าหน้าที่บริหารยอดเยี่ยม และนายไบรอัน เดลาโน้ในฐานะหนึ่งในประธานเจ้าหน้าที่การเงินที่ยอดเยี่ยมในเอเชีย เราจะยังคงใช้บทเรียนจากความท้าทายต่างๆ ให้เป็นโอกาสในการเรียนรู้ เปลี่ยนแปลง พัฒนา และปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ทั้งในส่วนของตัวเราเองและให้กับบริษัทต่อไป” นายดิลิปรัจกล่าวเพิ่มเติมว่า “รางวัลการพัฒนาศักยภาพที่ยั่งยืนยอดเยี่ยมสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและอุตสาหกรรมของบริษัทในการดำเนินธุรกิจด้วยการกำกับดูแลที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นเลิศ บริษัทจะยังคงทุ่มเทให้กับพันธกิจ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา และเราพร้อมที่จะเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งขึ้นภายหลังการระบาดของโรค COVID-19 ในครั้งนี้”

**ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท:** บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT) เป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจระดับโลก โดยประกอบ 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์ MINT ดำเนินธุรกิจโรงแรมทั้งในรูปแบบเป็นเจ้าของ บริหารจัดการ และร่วมลงทุน โดยมีโรงแรมและเซอร์วิส สวีท มากกว่า 520 แห่ง ภายใต้แบรนด์ อนันตรา, อวานี, ไอคัส, ทิโวลี, เอ็นเอช คอลเลคชั่น, เอ็นเอช โฮเทลส์, นาวา, เอลวานา, แมริออท, ไฟร์ชี่ชั่นส์, เซ็นต์ รีจิส, เรดิสัน บลู และโรงแรมในกลุ่มไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ใน 55 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง แอฟริกา คาบสมุทรอินเดีย ยุโรป อเมริกาใต้ และอเมริกาเหนือ นอกจากนี้ MINT เป็นผู้นำในธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย โดยมีร้านอาหารกว่า 2,300 สาขา ใน 26 ประเทศ ภายใต้ แบรนด์ เดอะ พิชซ่า คอมปะนี, เดอะ คอฟฟี่ คลับ, ริเวอร์ไซด์, เบนีฮานา, ไทย เอ็กซ์เพรส, บอนชอน, สเวนเซนส์, ซิสซ์เลอร์, เดรี่ ควีน และเบอร์เกอร์ คิง อีกทั้งยังเป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์และรับจ้างผลิต ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ เอนโลว์, โบเดียม, บอสลินี, ชาร์ล แอนด์ คี, เอสปรี, โจเซฟ โจเซฟ, แพรทตี้, สโกมาติ, สวิลลิ่ง เจ. เอ. เอ็งเคิลส์ และไมเนอร์ สมาร์ท คิสส์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ [www.minor.com](http://www.minor.com)